

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน คนพายเรือได้มาเพื่อนำเรือของลูกข้ามฟาก จงอยู่อย่างจริงแท้ต่อพ่อ และแม้ว่าเรือของลูกอาจโคลงเคลงไปมาแต่มันจะไม่จม
- คำถาม:** อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ?
- คำตอบ:** เพราะลูกอยู่ในรูปที่มีตัวตน ลูกลืมไปแล้วว่าลูกคือดวงวิญญาณที่ปราศจากตัวตน และพ่อของลูกก็ปราศจากตัวตนด้วยเช่นกัน เพราะว่าลูกอยู่ในรูปที่มีตัวตน ลูกจึงจดจำรูปที่มีตัวตนได้อย่างง่ายดาย ลูกต้องกลับมาสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นจุดและจดจำพ่อ เพียงในสิ่งนี้ที่มีความเพียรพยายาม

โอม ซานติ พระเจ้าชีวาพูด ชื่อของผู้ที่ไม่ใช่ชีวา ชื่อของท่านคือบราห์มา และพระเจ้าชีวาพูดโดยผ่านท่าน ได้มีการอธิบายแก่ลูกหลายครั้งว่าลูกไม่สามารถที่จะเรียกมนุษย์ เทพ หรือผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนที่ละเอียดอ่อน บราห์มา วิษณุ หรือชางก้า ว่าเป็นพระเจ้าได้ ใครก็ตามผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนหรือหายไบบไม่สามารถเรียกว่าพระเจ้า เพียงพ่อที่ไร้ขีดจำกัดเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าคือใคร พวกเขาเพียงแค่พูดว่า “เนติ เนติ” นั่นคือพวกเขาไม่รู้ มีลูกจำนวนน้อยมากเช่นกันที่รู้จักสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดวงวิญญาณพูดว่า: โอ้ พระเจ้า! อย่างไรก็ตาม ดวงวิญญาณเป็นจุด และแล้วพ่อเช่นกันต้องเป็นจุดด้วย ขณะนี้พ่อนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ บาบามีลูก บางคนผู้มีอายุ 30 ถึง 35 ปี (ในความรู้) แม้ในขณะที่พวกเขาที่ไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเพียงจุดอย่างไร อย่างไรก็ตามมีเพียงบางคนผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดี พวกเขาจดจำพ่อ พ่อที่ไร้ขีดจำกัดเป็นเพชรที่แท้จริง เพชรจะถูกเก็บไว้ในสิ่งบรรจุเล็กๆ ที่ดีมากเสมอ ใครก็ตามที่มีเพชรและต้องการที่จะแสดงต่อผู้อื่นจะแสดงเพชรไว้ในที่บรรจุที่เป็นทองหรือเงินเสมอ เพียงพ่อคำเพชรสามารถที่จะรู้จักเพชร ไม่มีผู้ใดอื่นเลยที่จะสามารถรู้จักได้ จะไม่มีใครรู้ถ้ามีการนำเพชรปลอมมาแสดงไว้ มีคนมากมายถูกหลอกเช่นนี้ ขณะนี้พ่อที่แท้จริงมาแล้ว แต่ก็มีผู้ที่หลอกลวงมากจนไม่มีใครรู้จักสิ่งใด มีการร้องเพลงว่า เรือแห่งสัจจะอาจโคลงเคลงไปมาแต่จะไม่ล่ม เรือแห่งความหลอกลวงจะไม่โคลงเคลง ไม่ว่าลูกจะพยายามทำให้เรือโคลงเคลงมากแค่ไหนหนีกก็ตาม แม้ผู้ที่กำลังนั่งที่นี้พยายามที่จะโคลงเรือนั้น พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นกบฏ ขณะนี้ลูกๆ รู้ว่าพ่อคนพายเรือได้มาแล้ว ท่านเป็นนายแห่งสวนด้วยเช่นกัน พ่อได้อธิบายว่า นี่คือป่าแห่งชวากหนาม ทั้งหมดไม่บริสุทธิ์ พวกเขาหลอกลวงมาก! น้อยคนนักที่รู้จักพ่อที่จริงแท้ แม้ผู้ที่อยู่ที่นี้ก็ไม่ได้รู้จักท่านอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่ได้รู้จักท่านอย่างถูกต้องแม่นยำเพราะท่านแฝงตัว ทุกคนจดจำพระเจ้า และพวกเขาก็รู้ด้วยเช่นกันว่าท่านปราศจากตัวตนและอาศัยอยู่ในดินแดนสูงสุด พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่ปราศจากตัวตนเช่นกัน ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในรูปที่มีตัวตนพวกเขาก็ลืมสิ่งนี้ ขณะที่คงอยู่ในโลกที่มีตัวตน พวกเขาจึงจดจำเพียงผู้ที่มีตัวตน ขณะลูกๆ กำลังกลับมาสำนึกเป็น ดวงวิญญาณพระเจ้าเรียกว่าเป็นพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้ง่ายมากที่จะเข้าใจ พ่อสูงสุด หมายถึง ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่อยู่ในดินแดนเบื้องบน ลูกถูกเรียกว่าดวงวิญญาณ ลูกไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสูงสุด ลูกกลับมาใช้ชีวิตเกิดใหม่ ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้ พวกเขาแม้กระทั่งเรียกพระเจ้าว่าอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ผู้เลื่อมใสศรัทธาเสาะแสวงหาพระเจ้าบนภูเขา พวกเขาแม้กระทั่งไปยังสถานที่จาริกแสวงบุญและที่แม่น้ำ พวกเขาคิดว่าแม่น้ำเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และคิดว่าด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำนั้นพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีใครในหนทางความเลื่อมใสศรัทธารู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร พวกเขาเพียงแค่พูดว่าพวกเขาต้องการเพียงการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นตลอดไป (โมกซ์) พวกเขาไม่มีความสุขที่นี้เพราะพวกเขามีความทุกข์ระทม ไม่มีใครในยุคทองร้องขอการหลุดพ้นตลอดไปหรือการหลุดพ้น ไม่มีใครร้องเรียกหาพระเจ้าที่นี้ พวกเขาเรียกร้องเรียกหาท่านที่นี้เพราะพวกเขาไม่มีความสุข ไม่มีความสุขของใครที่สามารถถูกขจัดไปได้ด้วยการแสดงความเลื่อมใสศรัทธา แม้ว่าบางคนจะนั่งและสวดภาวนา “ราม ราม” ตลอดทั้งวัน ความทุกข์ก็ยังไม่สามารถถูกขจัดออกไปได้ นี่คือการอณาจักรของราวัน เป็นราวกับว่ามีความทุกข์ผูกไว้รอบคอของพวกเขา พวกเขาแม้ร้องเพลงว่า: ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ แต่ไม่มีผู้ใดจดจำท่านในความสุข สิ่งนี้หมายความว่า เคยมีความสุขอย่างแน่นอนในเวลาหนึ่ง และขณะนี้มีความสุข เคยมีความสุขในยุคทองและขณะนี้ในยุคเหล็กมีความสุข เหตุนี้เองจึงได้ชื่อว่าเป็นป่าแห่งชวากหนามหนามอันดับหนึ่งคือสำนักของการเป็นร่าง ถัดมาก็เป็นหนามของต้นหาราคะ ขณะนี้พ่อบอกว่า อะไรก็ตามที่ลูกเห็นด้วยตา นั้นจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกต้องไปยังดินแดนของความเจ็บสงบ ลูกต้องจดจำบ้านของลูกและอาณาจักรของลูก พร้อมกับกับการจดจำระลึกถึงบ้านของลูก เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกันที่ต้องจดจำระลึกถึงพ่อ เพราะไม่ใช่บ้านที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์

ดังนั้นเรียกพ่อว่าเป็น ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้น ลูกต้องจดจำพ่อ ท่านพูดว่า: เฝ้าแต่จดจำพ่อเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ลูก
เพียงแต่ร้องเรียกหาพ่อ: บาบา โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ และดังนั้นท่านต้องมา
อย่างแน่นอนและอธิบายผ่านปาก ท่านจะไม่ให้แรงบันดาลใจ ในด้านหนึ่ง พวกเขาเฉลิมฉลองชีพเจนนี อีกด้านหนึ่ง
พวกเขาพูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม ไม่สามารถมีสิ่งใดอยู่เหนือรูปและนามได้ แล้วพวกเขาก็พูดว่าท่านอยู่ในทุกสิ่ง อยู่ใน
ในก้อนกรวดและก้อนหิน ฯลฯ มีความคิดเห็นมากมาย พ่ออธิบายว่า: ราววันในรูปของกิเลสทั้ง 5 ได้ทำให้สติปัญญาของ
ลูกตกต่ำ และเหตุนี้เองลูกจึงการะวะต่อรูปปั้นเทพ บางคนเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า และพวกเขาไม่เชื่อในผู้ใด ที่นี้เพียงบ
ราห์มินที่ได้รับการอธิบายสิ่งนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้วที่มหาพ่อ ได้มีการเขียนไว้เช่นกันว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด
ดำเนินการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา และแล้วลูกเป็นลูกของบราห์มา ประชาบิดาบราห์มาเป็นที่รู้จักอย่างดี ดังนั้นต้องมีบ
ราห์มา กุมารและบราห์มา กุมารอย่างแน่นอน ขณะนี้ลูกได้ออกมาจากศาสนาสุทรและได้เข้ามาในศาสนาบราห์มิน อัน
ที่จริงแล้ว ผู้ที่เรียกตนเองว่าฮินดูไม่รู้ถึงศาสนาของตนเอง บางครั้งพวกเขาเชื่อในเทพหนึ่ง และบางครั้งพวกเขาก็เชื่อใน
อีกเทพหนึ่ง พวกเขายังคงไปยังที่ต่างๆ อีกมากมาย ชาวคริสต์ไม่เคยไปหาคนอื่นเลย ขณะนี้ลูกพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อ
พูดว่า จดจำฉันเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งมันจะอยู่ในหนังสือพิมพ์ว่าพระเจ้าพูด: ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะ
กลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เมื่อการทำลายล้างใกล้เข้ามาสิ่งนี้จะไปถึงหูของผู้คนโดยทางหนังสือพิมพ์ มีข่าวจาก
ทุกหนแห่งในหนังสือพิมพ์ ลูกสามารถแทรกสิ่งนี้ได้ (ในหนังสือพิมพ์) ขณะนี้: พระเจ้าพูด: พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด
พูด: เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จดจำฉันและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ การทำลายล้างโลกเก่านั้นอยู่เบื้องหน้าลูก
ทุกคนจะมีศรัทธาว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การชักซ้อมจะยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ลูกๆ รู้ว่าการทำลายล้าง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีการก่อตั้งอาณาจักร จะต้องมีแผ่นดินไหว ฯลฯ ในด้านหนึ่งจะมีระเบิด อีกด้านหนึ่งจะมี
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พวกเขาจะไม่ได้รับอาหาร เรือกลไฟจะไม่มา และจะมีความอดอยาก ในเวลาของความอดอยาก
ผู้คนอดตาย ผู้ที่ประท้วงโดยการอดอาหารยังคงดื่มน้ำหรือน้ำผึ้ง ฯลฯ และพวกเขาก็มีน้ำหนักรลดลง จะมีแผ่นดินไหวทันที
ในขณะที่ผู้คนกำลังนั่งอยู่บางแห่งและพวกเขาจะตาย การทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาจะไม่
พูดว่าการทำลายล้างจะต้องเกิดขึ้น และเหตุนี้เองพวกเขาพูดว่า ลูกต้องยังคงสวดภาวนาชื่อรามต่อไป ผู้คนไม่รู้จักแม่
กระทั่งพระเจ้า เพียงพระเจ้าที่รู้จักตัวท่านเอง ไม่สามารถมีใครอื่นรู้จักท่าน ท่านมีกำหนดเวลาที่แน่นอนที่จะมา และแล้ว
ท่านจึงเข้ามาในร่างเก่านั้นและพูดความรู้ของตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของทั้งโลก เวลานั้นลูกๆ รู้ว่าลูกต้องกลับบ้าน
และแล้วลูกควรมีความสุขว่า ลูกกำลังไปยังดินแดนแห่งความสงบ ผู้คนต้องการความสงบ แต่ใครสามารถให้ความสงบแก่
พวกเขาได้? พวกเขาพูดถึงผู้ประทานความสงบ อย่างไรก็ตาม มีเพียงพ่อที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดเท่านั้นที่เป็นเทพของเหล่า
เทพทั้งหมด ท่านพูดว่า: พ่อทำให้ลูกทั้งหมดบริสุทธิ์และพาลูกกลับไป พ่อจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว ตาม
ละครลูกทั้งหมดต้องกลับไป เป็นที่จดจำว่าทุกดวงวิญญาณจะกลับไปเหมือนฝูงยุง ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่ามีผู้คนน้อยมากใน
ยุคทอง ขณะนี้ในยุคเหล็กมีมนุษย์จำนวนมากมาย จำนวนของพวกเขาจะลดลงอย่างไร? ขณะนี้เป็นการบรรจบพบกัน ลูก
กำลังเพียรพยายามที่จะไปสู่ยุคทอง ลูกรู้ว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นและทุกดวงวิญญาณจะกลับบ้านเหมือนฝูงยุง ฝูงคน
ทั้งหมดจะกลับบ้านแต่อย่างน้อยจะไปยังยุคทอง พ่อพูดว่า เลิกจดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ. แม้ในขณะที่มองดูพวกเขาก็อย่าได้
เห็นพวกเขา นั่นเป็นดวงวิญญาณและนั่นจะกลับบ้านของมัน ลูกต้องจากร่างกายเก่าของลูกด้วยความสุข ถ้าลูกยังคง
จดจำดินแดนแห่งความสงบของลูกอยู่เรื่อยๆ ความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก เพียงในการ
จดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวที่มีความเพียรพยายาม ลูกไม่สามารถได้รับสถานภาพที่สูงโดยปราศจากความเพียรพยายาม พ่อ
มาเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ขณะนี้ไม่มีการพักผ่อนใดหรือความสบายใจสะดวกสบายในโลกเก่านี
ในดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขเท่านั้นที่จะมีการพักผ่อนและความสุขสะดวกสบาย ในบ้านต่างๆ ที่นี้ มี
เพียงความไม่สงบและการบรรเทาเบาบางแว้ง พ่อพูดว่า: ขณะนี้จึงลิ้มโลกที่สกปรกนี้ ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อ
ก่อตั้งสวรรค์สำหรับลูก ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ในนรก ขณะนี้ลูกต้องไปสู่สวรรค์ เวลานั้นจดจำพ่อและสวรรค์แล้วความคิด
สุดท้ายของลูกจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก ลูกอาจจะไปยังงานแต่งงาน ฯลฯ แต่ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น
ความรู้ทั้งหมดต้องคงอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกอาจอยู่ในบ้านของลูกและดูแลลูกๆ ของลูก ฯลฯ แต่ให้สิ่งนี้อยู่ใน
สติปัญญาของลูก: คำสั่งของบาบาคือ: จดจำพ่อ ลูกต้องไม่จากบ้านของลูกไป มิฉะนั้นใครจะดูแลลูกๆ ของลูก ฯลฯ? ผู้
เลื่อมใสศรัทธาอยู่ในบ้านของพวกเขา พวกเขาอาศัยอยู่ในครัวเรือนของพวกเขา แต่พวกเขาได้ชื่อว่าผู้เลื่อมใสศรัทธา
เพราะพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาดูแลครัวเรือนของพวกเขาและห้องแะอยู่กัปปาบด้วยเช่นกัน แต่ครูของ
พวกเขาก็บอกให้พวกเขาจดจำกฤษณะเพื่อให้พวกเขาสามารถมีลูกเหมือนกฤษณะ ลูกต้องไม่เข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้น เพราะ
ขณะนี้ลูกกำลังฟังสิ่งต่างๆ ของยุคทองและขณะนี้ก็กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น กฤษณะไม่ได้ก่อตั้งสวรรค์ เขาเพียงแต่กลายเป็น
นาย เชาว์รับมรดกของเขาจากพ่อ พระเจ้าแห่งก็ตะมาในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น กฤษณะไม่สามารถเรียกได้ว่าพระเจ้า

กฤษณะเป็นเพียงผู้ที่ศึกษา พ่อพูดกิตะและลูกรับฟังกิตะ และแล้วในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็ได้ใส่ชื่อของลูกแทนชื่อของพ่อ พวกเขาได้ลืมพ่อและแล้วกิตะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้นจากการศึกษากิตะที่ไม่ถูกต้อง? หลังจากที่สอนราชา โยคะพ่อก็ได้จากไป และศรัทธากฤษณะก็กลายเป็นนายของยุคทองด้วยสิ่งนั้น จะมีใครในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาที่กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ด้วยการรับฟังเรื่องของนารายณ์ที่แท้จริงหรือไม่? ไม่มีใครแม้จะฟังด้วยความคิดนี้ พวกเขาไม่ได้รับคุณประโยชน์ใดด้วยสิ่งนั้น ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนา ฯลฯ ให้มนตราของพวกเขาสอง และรูปภาพของพวกเขาสอง สิ่งเดียวกันไม่ได้ใช้กับที่นี่ ในสัปดาห์อื่นพวกเขาพูดว่า เป็นเรื่องราวทางศาสนาของสามีนั้นๆ เรื่องของผู้ใด? เรื่องของเวตันตะ เรื่องของกิตะ เรื่องของภควัต ขณะนี้ลูกๆ รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่มีร่างกายที่สอนลูก ท่านไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ใดๆ ฯลฯ ซึ่พบาบาได้ศึกษาคัมภีร์ใดๆ หรือไม่? เป็นมนุษย์ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์เหล่านั้น ซึ่พบาบาพูดว่า: ฉันไม่ได้ศึกษากิตะ ฯลฯ เป็นพาหนะนี้ ซึ่งฉันกำลังนั่งอยู่ภายในเป็นผู้ที่ศึกษาทุกสิ่ง ฉันไม่ได้ศึกษาสิ่งใดเลย ฉันมีความรู้ทั้งหมดของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลก ผู้นี้เคยศึกษากิตะทุกวัน เขาเคยท่องจำเหมือนเป็นนกแก้ว เมื่อพ่อเข้ามาในเขา เขาก็สละละทิ้งกิตะทันที เพราะมันประทับอยู่ในสติปัญญาว่า ซึ่พบาบากำลังเล่าเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมดนี้ พ่อพูดว่า: พ่อกำลังให้อาณาจักรแห่งสวรรค์แก่ลูก ดังนั้นจงสละความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดต่อสิ่งอื่นๆทั้งหมด เพียงจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้ คู่รักที่แท้จริงจดจำผู้เป็นที่รักของเขาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ขณะนี้การจดจำระลึกถึงพ่อควรคงอยู่อย่างมั่นคงด้วยเช่นกัน พ่อเหนือโลกพูดว่า: ลูกๆ จดจำพ่อ และจดจำมรดกแห่งสวรรค์ของลูก ไม่มีความจำเป็นใดเลยที่จะทำเสียงดังใดๆ หรือเล่นเครื่องดนตรีใดๆ ฯลฯ บางเพลงนั้นดีมาก และมีการอธิบายความหมายของเพลงนั้นแก่ลูก ผู้ที่แต่งเพลงเหล่านั้นไม่ได้รู้ความหมายของเพลงนั้น มีราเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาและในขณะที่ลูกคือผู้รู้แจ้ง เมื่อลูกๆ ไม่สามารถทำบางสิ่งอย่างดีมาก บาบาพูดแก่พวกเขาว่า เขาเป็นเหมือนผู้เลื่อมใสศรัทธา และแล้วลูกๆ เข้าใจว่าเหตุใดพ่อจึงพูดสิ่งนั้นแก่พวกเขา พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ ขณะนี้จงจดจำพ่อและกลายเป็นผู้นำสาสน์ จงให้สาสน์แก่ทุกคนที่จะจดจำพ่อและมรดกเพื่อที่ว่าบาปของหลายชาติเกิดของเขาสามารถถูกเผาไป ขณะนี้เป็นเวลาที่จะกลับบ้าน มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและท่านปราศจากตัวตน ท่านไม่ได้มีร่างกายของท่านเอง พ่อท่านนั้นนั่งและให้คำแนะนำของท่านเอง ท่านให้มนตราของมานมานะบาฟแก่ลูก ผู้รู้ ผู้เคร่งศาสนาและชานยาสซีไม่เคยพูดเลยว่าการทำลายล้างกำลังจะเกิดขึ้นและพวกท่านควรจดจำพ่อ เพียงพ่อเท่านั้นที่เตือนลูกๆ บราห์มินถึงสิ่งนี้ ลูกได้รับพลาณามัยที่ดีด้วยการจดจำระลึกถึงและความมั่งคั่งด้วยการศึกษา ลูกได้รับชัยชนะเหนือความตาย ความตายก่อนเวลาอันควรไม่เกิดขึ้นที่นั่น เหล่าเทพได้รับชัยชนะเหนือความตาย อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ลูกต้องไม่ทำการกระทำใดที่ทำให้ลูกได้รับสมญาว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาจากพ่อ จงกลายเป็นผู้นำสาสน์และให้สาสน์แก่ทุกคนเพื่อจะจกระลึกถึงจำพ่อและมรดก

2. ไม่มีการพักผ่อนหรือความสบายใจสะดวกสบายในโลกแก่นี้ มันเป็นโลกที่สกปรก ดังนั้นจงลืมนานโลกแก่นี้ เช่นเดียวกับการจดจำระลึกถึงบ้าน ลูกต้องจดจำระลึกถึงพ่อเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์

พร: ขอให้ลูกมีทัศนคติของการอยู่เหนือ ขณะที่มิชชีวิตอยู่ในครอบครัวและกลายเป็นโยคีที่สม่ำเสมอ วิธีที่ง่ายดายที่จะกลายเป็นโยคีที่สม่ำเสมอ คือ การรักษาทัศนคติของการอยู่เหนือขณะที่ใช้ชีวิตในครอบครัวของลูก ทัศนคติที่อยู่เหนือ หมายถึง การมีรูปของสำนักที่เป็นดวงวิญญูณ ผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในสำนักเป็นดวงวิญญูณจะกลับมาละวางและมีความรักต่อพ่ออย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสิ่งใดที่พวกเขาทำ พวกเขาจะรู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไร เพียงแต่กำลังเล่นเกม ดังนั้น ด้วยการมีสำนักเป็นดวงวิญญูณ ขณะที่มิชชีวิตอยู่ในครอบครัว ลูกจะมีประสบการณ์ว่าทุกสิ่งง่ายดายมากและเป็นเหมือนเกม ลูกจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ด้วยความรักและความร่วมมือ เพียงแต่เพิ่มพลังและลูกจะสามารถกระโดดสูงได้

คติพจน์: ทำให้สติปัญญาบริสุทธิ์ขึ้น นั่นคือ ความเบาสบายของดวงวิญญูณ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มิน

*** โอม ชานติ ***

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: การนำวัฒนธรรมแห่งสัจจะและมารยาทอันดีงามมาใช้

เมื่อชีวิตมีความกล้าหาญ ผู้ทรงพลังอำนาจจะช่วยเหลืออย่างแน่นอน สิ่งโตตัวเมียไม่เคยกลัวใคร พวกมันไม่ฉลาดกลัว พวกมันไม่กลัวแม้กระทั่งไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น จงกลายเป็นตัวของพลังแห่งสัจจะ พุดด้วยความซาบซึ้งและมองทุกสิ่งด้วยความซาบซึ้ง “เราเป็นผู้ทำตามรัฐบาลผู้ทรงอำนาจ” การมีการตระหนักรู้นี้และทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง สัจจะต้องถูกเปิดเผยและไม่ถูกซ่อนไว้ แต่พร้อมกันกับความอ่อนหวาน กิริยามารยาทก็จำเป็นในคำพูดของคุณด้วยเช่นกัน